



# ช้างศึกอุ่นชลบุรีก่อนตัดตัวลุยซูซูกี

กรุงเทพฯ ● นักเตะ "ช้างศึก" ทีมชาติไทยชุดใหญ่ ชุดป้องกันแชมป์ "ซูซูกี คัพ 2018" มีคิวอุ่นแข้งแบบปิดกับ ชลบุรี เอฟซี ทีมจากโตโยต้า ไทยลีก วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดสอบก่อนคัดเลือก 23 คน ส่วนทัพ "โตะเล็กช้างศึก" ได้ 14 แร้งลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน "พูลบิล" แจงเลือกผู้เล่นที่เข้าใจระบบของตนเองมากที่สุด "บิกป้อม" ชี้ทีมชุดนี้คืออนาคตของวงการฟุตบอลไทย

ความคืบหน้าของทัพนักเตะทีมชาติไทยที่เตรียมป้องกันแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2018 "ซูซูกี คัพ 2018" โดยนัดแรก "ช้างศึก" มีโปรแกรมลงสนามพบกับ ดิมอร์ เลสเด ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามราชภัฏจลลาก็ฬาสถาน ล่าสุด มิโลวาน ราเยวัช หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ที่เตรียมให้ลูกทีมลงสนามอุ่นเครื่องกับทีม "ฉลามชล" ชลบุรี เอฟซี ในวันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย.นี้ เวลา 18.00 น.

ราเยวัชเปิดเผยว่า ต้องการใช้เกมกับ "ฉลามชล" ที่ไม่เปิดให้สื่อและแฟนบอลเข้าชมสำหรับการทดสอบผู้เล่น เพื่อคัดตัวให้เหลือ 23 คนสุดท้ายต่อไป สิ่งผมคาดหวังจากเกมนี้ อันดับแรกเป็นเรื่องของสภาพร่างกาย ผมจะดูว่าหลังจากที่เราฝึกซ้อมกันอย่างหนัก ในเมื่อเข้าสู่เกมการแข่งขันแล้ว ทุกคนจะปรับตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหน รวมถึงความเข้าใจในเกมด้วยที่ผมอยากเห็นแน่นอนมันจะเป็นเกมที่ผมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกคนได้พิสูจน์ตัวเอง และมีผลต่อการตัดตัวให้เหลือผู้เล่น 23 คนที่ดีที่สุด" ราเยวัชกล่าว

ทางด้าน โฆเซ มาเรีย

ปาสอส เมนเดส หรือ "พูลบิล" หัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดชลบุรีทีมชาติไทย ประกาศรายชื่อนักเตะชุดชลบุรีทีมชาติไทยจำนวน 14 คน สำหรับทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน "AFF Futsal Championship 2018" ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561 ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยทัพ "โตะเล็กช้างศึก" อยู่ในกลุ่มบี ร่วมกับ เวียดนาม, บรูไน และติมอร์ เลสเด ส่วนกลุ่มเอ มีอินโดนีเซีย, เมียนมา มาเลเซีย และกัมพูชา

โดยก่อนหน้านี้นักเตะชุดทีมชาติไทยได้เรียกนักเตะจำนวน 19 คน เพื่อมาทำการฝึกซ้อมในการทำศึก "ฟีฟ่า ไทยแลนด์ โฟร์ 2018" และสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ ก่อนที่จะเตรียมทีมต่อเนื่องในการทำศึกชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้

สำหรับรายชื่อนักเตะทั้ง 14 คนมีดังนี้ ผู้รักษาประตู : คณิศร ภูพันธ์ (การทำเรือ เอเอสเอ็ม), ศทาวุธ หาญคำภา (พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี), ผู้เล่นตัวรับ : ชัยวัฒน์ แจ่มกระจ่าง (การทำเรือ เอเอสเอ็ม), รณชัย จุงวงษ์สุข (พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี), ย้าพล ศรีระแก้ว (ห้องเย็นท่าข้าม) ผู้เล่นตัวริมเส้น : วรุฒ หวังสะพาน (แบงค็อก บีทีเอส), นาวัน รัตนวงษ์สวัสดิ์ (แบงค็อก บีทีเอส), พรหมงคล ศรีทรัพย์แสง (การทำเรือ เอเอสเอ็ม), อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ (พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี), สุทธิพร กัลลัทธิ (กรมทางหลวง), เกียรติยศ แจ่มจันทร์ (กรมทางหลวง) ผู้เล่นตัวเป้า : มูฮัมหมัด อุสมานมุซา (แบงค็อก บีทีเอส), เจษฎา ชูเดช(ราชบุรี), สราวุธ ผลาพฤษย์ (แบงค็อก บีทีเอส) ส่วน 5 นักเตะที่ถูกตัด

ตัวออกไปจะเป็นตัวสแตนด์บาย หากมีผู้เล่นจาก 14 คนแรกบาดเจ็บก็จะเข้ามาสมทบได้ทันที

ด้าน "พูลบิล" เฮดโค้ชชาวสเปน ได้เผยถึงความพร้อมของทีมและเหตุผลในการตัดทิ้ง 5 คนว่า "ถึงตอนนี้เรามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว แม้ว่าที่ผ่านมาเวลาในการฝึกซ้อมของเราจะน้อยกว่าชาติอื่นๆ แต่นักเตะทุกคนก็ตั้งใจกันเป็นอย่างดี ทำให้ตนเองมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีในศึกชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ ส่วนจะได้แชมป์หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะต้องเจอในวันแข่งขันจริงได้หรือไม่ ส่วนการตัดรายชื่อผู้เล่นนั้น ตนเองยอมรับว่าเป็นเรื่องที่หนักใจ เพราะทุกคนมีความพยายามในการฝึกซ้อม ทำให้ตนเองต้องเลือกผู้เล่นที่มีความเข้าใจในระบบของตนเองมากที่สุดในการไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้"